

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

วัน/เดือน/ปี : ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ: ขออนุญาตเผยแพร่ผลการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรียไรและการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน ในระบบ MSRS บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ตาม แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ MOIT ๑๙ กำหนดให้หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรียไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รอบ (รอบ ๖ และรอบ ๑๒ เดือน) ในระบบ MSRS ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ได้ดำเนินการรายงานผลการเรียไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน ในระบบ MSRS ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ หน่วยงาน <http://www.ckdph.go.th/website๒๐๒๐/>

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาววิดา รอดพ่าย)

(นายประจักษ์ แจงทอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

วันที่..๒๙...เดือน..สิงหาคม..พ.ศ..๒๕๖๗..

วันที่..๒๙..เดือน..สิงหาคม...พ.ศ. .๒๕๖๗.. ..

รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาววิดา รอดพ่าย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วันที่...๒๙...เดือน...สิงหาคม..พ.ศ. .๒๕๖๗..